



จดหมายข่าว อบต.เมืองคง

NEWS LATTER

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน



เก็บมะลิ สีขาว ถักเรียงร้อย
มีोन้อยน้อย บรรจง ส่งให้แม่
รักเปี่ยมล้น บริสุทธิ์ จากดวงแด
หนึ่งรักแท้ คือแม่รัก ประจักษ์จริง

ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่ น้องชาวตำบลเมืองคงทุกท่าน
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งที่มีวันพิเศษ
สำหรับคนไทยทุกคน นั่นก็คือวันแม่แห่งชาติ ๑๒
สิงหาคม ทางคณะผู้จัดทำก็อยากจะขอให้ลูก ๆ ทุกท่าน
ได้บอกรักและระลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่ และเก็บเช่น
เคยที่จดหมายข่าวฉบับนี้ได้บอกถึงการทำงานและ
ติดตามงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ให้กับชาวตำบลเมืองคงได้รับทราบ ทั้งนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองคง ก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ
พัฒนารายได้ พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน ท้ายสุด
คือพัฒนาตำบลของเราให้ยั่งยืน เป็นสุขในทุกด้าน ซึ่ง
ก็มาจากความสามัคคี ร่วมคิด ร่วมทำ ของชาวตำบล
เมืองคง ทุกท่าน

ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง



โครงการดี กิจกรรมเด่น



เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน ได้ร่วมกับอาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่บดบังทัศนวิสัยของการขับรถ บริเวณ
ถนนเมืองคง-ขามสะแกแสง และบริเวณศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเมืองคง

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก



(บน) เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมานายกิ่ง กลิ่งทะเล เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับ อสม.ตำบลเมืองคง ออก
 รมรณคค์ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน พร้อมทั้งได้มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในระยะที่ ๓ โดยการดำเนินการ
 ดังกล่าวเป็นไปตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๓



ส่วนโยธา

(ช้าย) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
 ตำบลเมืองคง ได้ร่วมกันออกซ่อมแซมไฟฟ้าและคอมไฟฟ้าของ
 หมู่บ้าน



ส่วนส่งเสริมการเกษตร

(ล่าง) เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมานักวิชาการเกษตรได้ร่วม
 คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันรับซื้อหอยเชอร์รี่ จากชาวบ้านตำบลเมืองคง เพื่อมา
 ทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ใช้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่แทนปุ๋ยเคมี และเป็น
 การกำจัดศัตรูพืชไปในตัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็น
 อย่างดี

